



# โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

โครงการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษครั้งใหญ่ของประเทศไทย



ที่ ๒๖๐๒ / ๒๕๖๑

ที่ทำการ โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

๓๓๓ ถ.สุขุมวิท ๗๑ แขวงพระโขนงเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายละเอียดการขอความร่วมมือในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือคำสั่งเลขที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๕๓๙
๒. ขั้นตอนปฏิบัติ
๓. ตัวอย่างภาพข่าวโครงการฯจากสื่อหลัก
๔. ใบปลิวโครงการ
๕. งบประมาณมือถือเก่าพร้อมสติ๊กเกอร์และสายรัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 13/๒๕
วันที่ 29, มี.ค. 2561
เวลา 14.30

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เลขที่รับ 29, มี.ค. 2561
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม	เวลา
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	<i>[Signature]</i>
ฝ่ายพัฒนาผังเมือง	
งานธุรการ	

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ผ่านการขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช่แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ได้มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยจะนำรายได้จากการดำเนินการในโครงการนี้มาสร้างประโยชน์ในภาคสาธารณสุขของประเทศต่อไป และได้สั่งการประสานงานเป็นหนังสือผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดมายังท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอ้างถึงหนังสือคำสั่งเลขที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๕๓๙

ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา จึงใคร่ขอส่งรายละเอียดการดำเนินการในกรอบความร่วมมือนี้มายังท่าน และขอความกรุณาให้ท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจำนวน ๑ ท่าน สแกน QR CODE ในแบบขั้นตอนปฏิบัติที่ได้แนบมาด้วย เพื่อเข้ากลุ่มแอปพลิเคชันไลน์พิเศษเฉพาะกิจสำหรับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยท่านจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ของโครงการฯผ่านระบบนี้ทั้งเรื่องรายละเอียดการทำหน้าที่ รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินการ และการแจ้งปัญหาต่างๆผ่านระบบ โดยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำตลอดระยะเวลาการดำเนินการ

จึงขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสายฝน อภิธัญ)

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณทิพย์ ๐๘๓-๐๕๓-๐๗๕๖ คุณเกรท ๐๘๓-๐๐๓-๘๑๕๖, คุณพีช ๐๘๓-๐๗๒-๐๒๕๖

คุณบี ๐๘๓-๐๙๐-๑๙๕๖, ๐๘๓-๐๗๒-๐๒๕๖ Facebook : มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

# โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

## มือถือเก่า = ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงาน อปท. ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

1. อปท. ช่วยประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และองค์กรต่างๆในท้องถิ่น ผ่านหอกระจายข่าว และสื่ออื่นๆของ อปท. ในท้องถิ่น โดยโครงการฯ จะจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ใบปลิว ถุงบรรจุ ไปให้

### \* ข้อความประชาสัมพันธ์ \*

กระทรวงมหาดไทยขอรับบริจาคมือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ เพื่อลดอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน โดยรายได้จากการรีไซเคิลที่ถูกคองคามมาตรฐานสากล จะถูกนำไปช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 30 แห่งทั่วประเทศ บริจาคได้แล้ววันนี้ที่ อบต. เทศบาล อบจ. และเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ท่านรู้จักทุกคน

2. หน่วยงาน อปท. รวบรวมมือถือเก่าที่ได้รับบริจาคใส่ถุงบรรจุโครงการฯ ขนาดบรรจุ 250-300 เครื่อง ต่อ 1 ถุง (25 ก.ก.)

3. รัดปากถุงด้วยสายรัดตามแนวปรุ กรอกรายละเอียดบนสติ๊กเกอร์สีฟ้า แล้วติดที่ถุงให้ชัดเจน

### 4. นำส่งที่ทำการไปรษณีย์ในเขตพื้นที่ ( ส่งฟรีทุกสาขา )

\* ในกรณีที่รวบรวมได้มากกว่า 1 ถุง ( 25 ก.ก. ) สามารถนำส่งได้โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท บางกอกรีไซเคิลแอนริช จำกัด 85/1 หมู่ 2 ตำบลสนามไฟ อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี 20170 ใบอนุญาตเลขที่ ปณท (บธ.) 16/2560

### 5. กำหนดวันส่งภายใน 31 มีนาคม 2561

6. ประกาศรายชื่อหน่วยงาน อปท. ที่สนับสนุนพร้อมจำนวนเครื่องที่ได้รับบริจาคแต่ละแห่ง ในสื่อกระทรวงมหาดไทย และสื่อกรมประชาสัมพันธ์ กำหนดวันมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติของท่านต่อไป

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานต้องแสกน QR CODE เข้ากลุ่ม Line พิเศษ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ

\*กรณีที่แสกน QR Code ไม่ได้หรือมีข้อสงสัยใดๆสามารถโทรสอบถามได้ที่

Call Center: 083-002-3956, 083-003-8156, 083-053-0756, 083-072-0256, 083-090-1956



Facebook : มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

บุรีรัมย์  
รอยเอ็ด



# มติชน กรอบข่าว

## รีไซเคิล 'มือถือเก่า' ช่วยต่อสุขภาพคนไทย



โลกยุคดิจิทัลที่สมาร์ตโฟนไม่เพียงเป็นแค่โทรศัพท์ใช้ติดต่อสื่อสาร แต่ยังเป็นแหล่งค้นหาข้อมูล ซอฟต์แวร์ ไปจนถึงเป็นอาคารเคลื่อนที่ จึงไม่แปลกที่ใครต่อใครจะมีโทรศัพท์มือถือติดตัวเป็นสิ่งสำคัญ และอาจจะไม่แปลก หากจะเปลี่ยนรุ่นใหม่เพื่อให้ทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ

แต่...โทรศัพท์เครื่องเก่าเหล่านั้นไปไหน จากการคาดการณ์ของกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี พ.ศ.2559 พบว่ามีโทรศัพท์มือถือถูกทิ้งประมาณ 10.9 ล้านเครื่อง และโทรศัพท์มือถือเก่าที่สะสมอยู่ในครัวเรือนคนไทยถึง 200 ล้านเครื่อง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น "ขยะอิเล็กทรอนิกส์" จำนวนมหาศาล

ที่ยากต่อการทำลาย จึงเป็นที่มาของโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เฟส 1 รับบริจาคโทรศัพท์มือถือมาใช้แล้วจากทั่วประเทศได้กว่า 1.7 ล้านเครื่อง นำไปรีไซเคิลเป็นเงินมูลค่า 3,620,000 บาท นำไปบริจาคให้กับ 1.มูลนิธิรามาริบัติ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร 2.ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารวามรินทร์พิตร 84 พรรษา 3.มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เพื่อช่วยเหลือผู้มีชีวิตด้อยโอกาสและสัตว์ยากไร้ และ 4.กลุ่มพหุชนคนอาสา ช่วยเหลือการทำงานผู้มีจิตสาธารณะบรรเทาทุกข์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยจัดมอบเงินบริจาค ณ สโมสรโรงงานยาสูบ

โดยขณะนี้ได้เปิดตัวโครงการเฟส 2 ภายใต้แนวคิด "มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา" ตั้งเป้ารับบริจาคโทรศัพท์ 5 ล้านเครื่อง นำเงินบริจาคมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลภักดีนาว จ.เพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

ศ.ดร.กฤษณ์ รื่นรมย์ อาจารย์ประจำภาค

วิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า จากการวิจัยพบว่าคนไทยเปลี่ยนมือถือใหม่ทุก 2 ปี โดยเฉพาะวัยรุ่น ซึ่งอาจจะเปลี่ยนตามกระแสนิยม แฟชั่น หรือแม้แต่เปลี่ยนให้ทันสมัย เพราะเครื่องเก่าไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันบางอย่างได้ นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันค่ายมือถือที่ผ่อน 0% สิบบเดือน จึงทำให้เปลี่ยนมือถือได้ง่ายขึ้น แต่กลับกัน แม้จะมีเครื่องใหม่ แต่คนทั่วไปก็ยังไม่อยากทิ้งเครื่องเก่า เพราะโทรศัพท์มีข้อมูลส่วนตัวที่กลัวจะหลุด

"คนส่วนใหญ่วางโทรศัพท์เก่าทิ้งไว้เฉยๆ ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับตู้เย็น ทีวี พัดลม ที่มีสารพิษในตัวเอง จะทิ้งขยะทั่วไปไม่ได้ อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่จะมีโรงงานรับไปกำจัด แต่กับขยะชิ้นเล็กๆ ที่ใกล้ตัวเช่นนี้ คนไม่ค่อยนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนัก หากเราวางไว้เฉยๆ วันหนึ่งสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง อากาศเปลี่ยน วันหนึ่งแบคทีเรียจะเข้ามาหากสัมผัส หรือเมื่อโดนน้ำไหลไปสูดดิน ทำให้ดินเสีย เพาะปลูกไม่ได้" ศ.ดร.



กฤษณ์ รื่นรมย์ บริจาคให้ รพ.รามาริบัติ

กฤษณ์กล่าว

แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า "โทรศัพท์" จะนำไป "รีไซเคิล" ได้อย่างไร

สายฝน อภิรักษ์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่า ในโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง ประกอบด้วยสารต่างๆ ได้แก่ พลาสติก ทองแดง เหล็กกล้า ดีบุก ไปจนถึงทองคำ สามารถนำไปแยกประเภทแล้วหลอมขึ้นใหม่มาใช้ขายต่อได้ โดยโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสามารถแยกส่วนได้หมด ยกเว้นแบตเตอรี่ที่ต้องทำลายอย่างเฉยๆ เท่านั้น และยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่า

"ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับให้กำจัด



ขยะเหล่านี้ได้ในประเทศ เพราะควบคุมมลพิษได้ยาก เราจึงต้องส่งไปรีไซเคิลที่ประเทศจีน ซึ่งในเอเชียมีเพียงจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีโรงงานกำจัด"

สายฝนยังเผยต่อว่า โทรศัพท์เครื่องหนึ่งอาจจะมีมูลค่าหลังรีไซเคิลไม่เท่าไร แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การได้กระตุ้นให้อุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะว่า

จะได้โทรศัพท์หนึ่งเครื่อง ต้องไถ่หน้าดิน ขุดแร่ธาตุจำนวนมาก

"หลังจากเปิดโครงการ เราได้รับโทรศัพท์จำนวนมาก ส่วนหลายคนที่ไม่สบายใจเรื่องข้อมูลในเครื่องก็สามารถทำลาย ทบให้แตกมาให้ได้เลย ซึ่งทางเราจะไม่มีการแกะชิ้นส่วนก่อนถึงโรงงานที่จีน บางคนนำโทรศัพท์มาบริจาคถึง 20 เครื่อง ตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นแรกๆ บางคนส่งเครื่องแพคเกจมากก็มี จึงถือเป็นเรื่องดีที่ได้ปลูกจิตสำนึกของคนให้รักษาสິงแวดล้อมในระยะยาว" สายฝนกล่าว

ผู้สนใจสามารถบริจาคตั้งแต่วันที่โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบล หรือสถานอนามัยทั่วประเทศ, ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ, ร้านเจมาร์ท หรือส่งไปรษณีย์มาที่ศูนย์ประสานงานจิตอาสาโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

ช่วยกันคนละไม้คนละมือรักษาสິงแวดล้อม